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บริษทั อีสเทอรน์ สตาร ์เรียล เอสเตท จํากดั (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ของบริษทัครั้งท่ี 1/2567 

_______________________________ 

เวลาและสถานท่ี 

 ประชุมเมื่ อ วันที่  30 เมษายน 2567 เวลา 14.00  น. ณ  สํานักงานของบริษัท เลขที่  898  

อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้นที่ 5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยเป็นการประชุม

ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์

เร่ิมการประชุม 

 นายศักดิ์ชัย วิรุฬห์ชีว ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทและเลขานุการที่ประชุมได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น

และชี้ แจงต่อที่ประชุมว่า เน่ืองด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อนัเป็นโรคติดต่ออันตรายตาม

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงทุกท่านได้ทราบกันดีอยู่แล้ว คณะกรรมการของบริษัทจึงได้มีมติให้จัดการ

ประชุมในครั้งน้ีเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว โดยบริษัท โอเจ อินเตอร์เนช่ันแนล 

จาํกดั ซ่ึงเป็นผู้ให้บริการที่ผ่านการรับรองจากสาํนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ เป็นผู้จัดการระบบการ

ประชุมในครั้งน้ี โดยจะทาํการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสต์ามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่กฎหมายกาํหนด  

 หลังจากน้ัน เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในขณะน้ี มีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุม

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้ งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะแล้วจํานวน 30 ราย นับเป็นจํานวนหุ้นได้ 

3,252,533,450 หุ้น จากจํานวนหุ้นทั้งหมด 5,022,246,185 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.76 ของจํานวนหุ้น

ทั้งหมด ซ่ึงครบเป็นองค์ประชุมตามที่กาํหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว 
 เลขานุการที่ประชุมได้แนะนํากรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันน้ี 

ให้ที่ประชุมทราบดังต่อไปน้ี  
กรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส ์
 1. นายวิรัช  ไพรัชพิบูลย์  ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ 

 2. นายพงศ์พินิต เดชะคุปต์  รองประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร 

 3. นางสนัุนทา  เตียสวุรรณ์  กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

       และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 4. นางวรรณา ธรรมศิรทิรัพย์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา 

    และพิจารณาค่าตอบแทน 

 5. นายเจษฎา พรหมจาต  กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและ 

    พิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ 

 6. ดร.ชัชวิน  เจริญรัชต์ภาคย์  กรรมการ 

 7. นายไพบูลย์ วงศ์จงใจหาญ กรรมการ 

 8. นายทนิวรรธน์ มหธราดล  กรรมการและกรรมการบริหาร 

 9. นายฐิติวุฒิ  สขุพรชัยกุล  กรรมการและกรรมการบริหาร 

 10. นายณัฐวิทย์ บุณยะวัฒน์ กรรมการและกรรมการบริหาร  

 11. นายไพโรจน์  วัฒนวโรดม กรรมการผู้จดัการ 

 ทั้งน้ี บริษัทมีกรรมการจํานวน 11 คน มาประชุมครบทั้ง 11 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจํานวน

กรรมการทั้งหมด 
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 และผู้สอบบัญชีของบริษัทคือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ กไ็ด้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์

เพื่อช่วยคณะกรรมการชี้แจงข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นด้วยแล้ว 

 เลขานุการที่ประชุมได้ชี้ แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับวิธีการส่งคาํถามในแต่ละวาระของการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นในวันน้ี จะปฏบิัติดังน้ี 

  1. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคําถามในแต่ละวาระโดยพิมพ์คําถามของท่านทาง Q & A ในโปรแกรม 

Zoom แล้วกดปุ่ม Enter เพื่อส่งคาํถามเข้ามายังระบบ 

  2. ในการถามคําถามแต่ละครั้ ง ขอความกรุณาให้ผู้ เข้าร่วมประชุมโปรดแจ้งช่ือและนามสกุล  

พร้อมระบุว่าท่านเป็นผู้ ถือหุ้นหรือเป็นผู้ รับมอบฉันทะ ก่อนเริ่มถามคําถามทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการ 

จดบันทกึการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน 

 สาํหรับวิธกีารลงมติในแต่ละวาระของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันน้ี จะปฏบิัติดังน้ี 

 1. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome 

หรือ Web Browser เพื่อทาํการลงคะแนนในแต่ละวาระที่เมนู E-Voting เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบ

จะมี Pop-up สอบถามอกีครั้งหน่ึงว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลง เพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน 

 2. กรณีที่ผู้ ถือหุ้นต้องการเปล่ียนการลงคะแนน สามารถทําได้ด้วยการกดเลือกลงคะแนนใหม่ 

อกีครั้ง แต่หากวาระได้ถูกปิดการลงคะแนนไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปล่ียนการลงคะแนนได้ 

 3. เมื่ อผู้ ถือ หุ้นลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้กลับมายังหน้าโปรแกรม Zoom หน้า  

E – meeting เพื่อรับชมภาพและเสยีงของการประชุมต่อไป 

 4. ระบบจะทาํการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนผ่าน E-Voting  

และผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ 

 5. หากผู้ถือหุ้นไม่ลงคะแนนใดๆ เลย จะถือว่า เห็นด้วย และหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย 

หรืองดออกเสยีง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมัติหรือเหน็ด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท 

 6. ผู้ถือหุ้นมีสทิธลิงคะแนนเสยีงหน่ึงเสยีงต่อหน่ึงหุ้นที่ตนถืออยู่ 

 7. การนับผลการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ จะนาํคะแนนเสยีงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสยีงไม่เหน็ด้วย

และงดออกเสียง ไปหักออกจากจํานวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ในแต่ละวาระ ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นจาํนวนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งน้ี โดยได้นับคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะ 

ที่ลงคะแนนเสยีงล่วงหน้าไว้ด้วยแล้ว 

 8. ประธานที่ประชุมจะมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้สอบถามมติจากที่ประชุมและแจ้งผล

การลงมติให้ที่ประชุมทราบ 

 ทั้งน้ี การเข้าร่วมประชุมโดยผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ ตลอดจนการถามคาํถาม การตอบคาํถามและการ

ลงคะแนนเสียงได้มีการชี้ แจงข้ันตอนรายละเอียดให้กับผู้ถือหุ้นทราบตามคู่มือการเข้าใช้งานระบบ E-AGM  

ซ่ึงถูกส่งไปยังอเีมล์ที่ผู้ถือหุ้นได้ส่งมาแจ้งไว้กบับริษัทแล้ว 

 หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสบปัญหาทางด้านเทคนิค สามารถโทรติดต่อเจ้าหน้าที่บริษัท โอเจ อินเตอร์

เนชั่นแนล จาํกดั ที่เบอร์ 02-079-1811 

 เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้ทาํการประกาศเชิญชวนให้ท่านผู้ถือหุ้นของ

บริษัทสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง

เป็นกรรมการสาํหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2567 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกาํหนดผ่านทางเวบ็ไซต์

ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและบริ ษั ทตั้ งแต่ วันที่  16 ตุ ลาคม 2566 ถึ งวันที่  16 มกราคม 2567  

ที่ผ่านมา ซ่ึงปรากฏว่า ไม่มีการเสนอเรื่องใดๆ จากท่าน ผู้ถือหุ้นของบริษัท 
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 เลขานุการที่ประชุมได้เรียนเชิญนายวิรัช ไพรัชพิ บูลย์ ประธานกรรมการ ทําหน้าที่ประธาน 

ที่ประชุมเพื่อกล่าวเปิดประชุมต่อไป 

 ประธานได้กล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้นและแจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะน้ีได้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม                           

ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะครบเป็นองค์ประชุมตามที่กาํหนดไว้ในข้อบังคับของ

บริษัทแล้ว ประธานจึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ของบริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท 

จํากัด  (มหาชน) และประธานได้มอบหมายให้ นายศักดิ์ ชัย วิรุฬห์ชีว เลขานุการที่ประชุมและทีมงาน                            

ช่วยดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสต่์อไป 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ของบริษทั ครั้งท่ี 1/2566 

  เลขานุการที่ประชุมได้เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท                

ครั้งที่ 1/2566 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 และบริษัทได้จัดส่งสาํเนารายงานการประชุมดังกล่าว                  

ให้ผู้ถอืหุ้นพิจารณาพร้อมกบัหนังสอืเชิญประชุมแล้ว 

 เลขานุการที่ประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อความที่จะแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือไม่?                     

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อความขอแก้ไขหรือเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมลงมติ 

มติ : หลงัจากท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ ท่ีประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ของ

บริษทั ครั้งท่ี 1/2566 ว่าถูกตอ้ง โดยท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงเอกฉนัทข์องจํานวนเสียงทั้งหมดของ 

ผูถ้ือหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดงันี้  

มติท่ีลง จํานวนราย จํานวนเสียงท่ีลงมติ คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 30 3,252,533,450 100 
ไม่เห็นดว้ย - - - 
งดออกเสียง  - - - 

รวม 30 3,252,533,450 100 

วาระท่ี 2 พิจารณารบัทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมาและรายงาน

ประจําปี 2566 

 เลขานุการที่ประชุมได้เรียนเชิญ นายไพโรจน์ วัฒนวโรดม กรรมการผู้ จัดการ เป็นผู้ รายงาน 

ผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการบริษัทให้ที่ประชุมพิจารณา 

 นายไพโรจน์ วัฒนวโรดม กรรมการผู้จัดการ ในฐานะตัวแทนคณะกรรมการบริษัทได้นาํเสนอผลการ

ดาํเนินงานของบริษัทประจําปี 2566 และแผนการดาํเนินงานปี 2567 ดังน้ี สาํหรับผลการดาํเนินงานปี 2566 

บริษัทมโีครงการรวม 11 โครงการ มูลค่าโครงการ 7,350 ล้านบาท แบ่งออกเป็นโครงการในกรุงเทพมหานคร 

มูลค่าโครงการ 5,550 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75 และโครงการในจังหวัดระยอง มูลค่าโครงการ 1,800  

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25 

 สาํหรับในปี 2566 โครงการในกรุงเทพมหานคร แบ่งเป็น (1) โครงการคอนโดมิเนียม Segment  

3-5 ล้านบาท มูลค่าโครงการ 5,000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90 เป็นโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสรจ็และสามารถ

โอนกรรมสิทธิ์ได้ในปี 2566 มูลค่า 880 ล้านบาท ได้แก่ โครงการควินทารา ภูม สุขุมวิท 39 และโครงการ 

ควินทารา อาเท่ สุขุมวิท 52 จํานวน 52 ยูนิต ส่วนอีก 3 โครงการ ได้แก่ โครงการควินทารา มาย’เซน  

พร้อมพงษ์ โครงการควินทารา มาย’เจน รัชดา-ห้วยขวาง และโครงการควินทารา มาย’เดน โพธิ์ นิมิตร                      

จะโอนกรรมสิทธิ์ได้ในปี 2567 (2) โครงการแนวราบ 1 โครงการ Segment 7-15 ล้านบาท มูลค่าโครงการ 



 4 

550 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 ทั้งน้ี ในปี 2566 บริษัทมีโครงการที่รับรู้ รายได้ 2 โครงการ คือ โครงการ

คอนโดมิเนียม 1 โครงการ และโครงการแนวราบ 1 โครงการ  ส่วนโครงการในจังหวัดระยอง เป็นโครงการ

แนวราบ แบ่งเป็น Segment 2.5-4.5 ล้านบาท มูลค่าโครงการ 1,100 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60  

ตั้งอยู่บริเวณถนนบูรพาพัฒน์-สุขุมวิท และ Segment 5-15 ล้านบาท มูลค่าโครงการ 700 ล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ 40 ตั้งอยู่ในพื้ นที่ Eastern Star Park ซ่ึงมียอดโอนกรรมสิทธิ์ถึงร้อยละ 70 คิดเป็นมูลค่าโครงการ  

430 ล้านบาท 

 ในปี 2566 บริษัทมียอด Pre-Sale  อยู่ที่ 1,584 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการในกรุงเทพมหานคร

มูลค่าโครงการ 1,149 ล้านบาท โครงการในจังหวัดระยอง มูลค่าโครงการ 435 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ 

ปี 2565 แล้วยอด Pre-Sale ลดลง เน่ืองจากบริษัทมีจํานวนโครงการไม่มากนัก โดยมียอด Revenue อยู่ที่ 

1,316 ล้านบาท แบ่งออกเป็นอสังหาริมทรัพย์โครงการในกรุงเทพมหานคร 560 ล้านบาท จาก 2 โครงการ 

ที่ทํารายได้ คือ โครงการควินทารา ภูม สุขุมวิท 39 และโครงการเอสทารา เฮเว่น พัฒนาการ 20 ส่วนอีก  

3 โครงการ เป็นการขาย Pre-Sale  จะโอนกรรมสิทธิ์ในปี 2567 จํานวน 2 โครงการ ส่วนอสังหาริมทรัพย์

โครงการในจังหวัดระยอง มูลค่า 620 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2564 มียอดโอน

กรรมสิทธิ์ 344 ล้านบาท ปี 2565 มียอดโอนกรรมสิทธิ์ 429 ล้านบาท) พบว่าโครงการในจังหวัดระยอง  

มีอัตราการเติบโตถึงร้อยละ 40 และในจุดน้ีเป็นกลยุทธ์ที่บริษัทจะดาํเนินการต่อไปในปี 2567 ส่วนเซอร์วิส 

อพาร์ทเม้นท ์และอื่นๆ มีรายได้ 136 ล้านบาท จากผลประกอบการในปี 2566 จาํนวน 1,316 ล้านบาท บริษัท 

มีผลกาํไร 30 ล้านบาท 

 ข้อมูล Backlog ณ เดือนธนัวาคม 2566 บริษัทมี Backlog ประมาณ 1,697 ล้านบาท โอนกรรมสทิธิ์ 

ในปี 2567 ประมาณ 977 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการในกรุงเทพมหานคร 886 ล้านบาท โครงการในจังหวัด

ระยอง 91 ล้านบาท และโอนกรรมสทิธิ์ในปี 2568 คือ โครงการควินทารา มาย’เดน โพธิ์นิมิตร 720 ล้านบาท 

ซ่ึง ณ ปัจจุบันมียอด Backlog เพิ่มข้ึน 

 แผนธุรกิจปี 2567 

 บริษัทวิเคราะห์ถึงสภาพเศรษฐกจิ ในปี 2567 โดยสรุปดังน้ี 

 สภาพเศรษฐกิจแนวโน้มปัจจัยลบ ได้แก่ (1) การปรับค่าแรงข้ันตํ่าเป็นวันละ 400 บาท (2) ราคา

วัสดุมีแนวโน้มปรับตัวสูงข้ึนตามราคาพลังงาน (3) ความเข้มงวดของธนาคารพาณิชย์ในการอนุมัติปล่อยสนิเชื่อ 

ซ่ึงทางบริษัทได้เตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ต่างๆ เหล่าน้ี อาทเิช่น การปรับค่าแรงข้ันตํ่า ปัจจุบัน

โครงการแนวราบของบริษัทได้ปรับมาใช้ระบบแผ่นคอนกรีตสาํเรจ็รูป (Precast) การจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ จัดจ้าง

งานก่อสร้างโครงการคอนโดมิเนียมหรือโครงการแนวราบ บรษัิททาํสญัญาล่วงหน้า 2-3 ปี ดังน้ัน ประเดน็เรื่อง

ค่าแรง ค่าวัสดุที่จะปรับราคาข้ึน บริษัทได้วางแผนควบคุมเรื่องงบประมาณไว้เรียบร้อยแล้ว ส่วนเรื่องการปล่อย

สินเชื่อของสถาบันการเงินทุกๆ 3 เดือน บริษัทมีการหารือร่วมกับธนาคารพาณิชย์เพื่อพิจารณาความสามารถ

ของธนาคารและลูกค้าในการปรับเกณฑท์ั้งหลายอย่างต่อเน่ือง 

 สภาพเศรษฐกิจแนวโน้มปัจจัยบวก ได้แก่ (1) ภาวะดอกเบี้ ยที่ทรงตัว และมีทิศทางลดลง  

(2) การบริโภคของภาคเอกชนขยายตัว (3) นโยบาย EEC ของรัฐบาลยังดําเนินการอย่างต่อเน่ือง  

(4) นโยบายฟรีวีซ่า (5) การต่ออายุมาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์  สรุปภาพรวมตลาด

อสงัหาริมทรัพย์เติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไป 

 เป้าหมายของปี 2567 บริษัทตั้งเป้าหมาย Revenue ไว้ที่ 1,732 ล้านบาท ภายใต้กลยุทธ ์(1) บรษัิท

จะรักษากลุ่มเป้าหมายเดิม และขยายกลุ่มเป้าหมายไปยัง Luxury Market (2) ปรับเปล่ียนฟังก์ช่ันของบ้าน 
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ให้เหมาะสมกับทุกวัย (3) ตั้งเป้าหมายขยายการเติบโตที่อาํเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ให้ได้ 1,000 ล้านบาท

ต่อปี (4) ปรับสดัส่วนเป็นโครงการแนวราบเพิ่มข้ึน แต่ลดโครงการคอนโดมิเนียมลง เพื่อให้เกดิการรับรู้รายได้

ภายในปี 

 โดยในปี 2567 บริษัทตั้งเป้าหมาย Pre-Sale ไว้ที่ 2,048 ล้านบาท เติบโตข้ึนจากปี 2566 ร้อยละ 

32 โดยมีโครงการ 11 โครงการ แบ่งออกเป็นโครงการคอนโดมิเนียม มูลค่าโครงการ 1,127 ล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ 55 โครงการแนวราบ มูลค่าโครงการ 921 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45 (โครงการในกรุงเทพมหานคร 

มูลค่าโครงการ 294 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14 โครงการในจังหวัดระยอง มูลค่าโครงการ 627 ล้านบาท  

คิดเป็นร้อยละ 31) ส่วน Revenue ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 1,732 ล้านบาท เติบโตข้ึนจากปี 2566 ร้อยละ 40  

มีโครงการทั้งหมด 10 โครงการ แบ่งเป็นโครงการคอนโดมิเนียม 2 โครงการ มูลค่าโครงการ 634 ล้านบาท  

คิดเป็นร้อยละ 37 โครงการแนวราบ มูลค่าโครงการประมาณ 1,000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 61 (โครงการใน

จังหวัดระยอง มูลค่าโครงการ 667 ล้านบาท โครงการในกรงุเทพมหานคร มูลค่าโครงการ 385 ล้านบาท) 

 ในปี 2567 มีโครงการคอนโดมิเนียม 2 โครงการ ได้แก่ ควินทารา มาย’เจน รัชดา-ห้วยขวาง  

เริ่มโอนกรรมสิทธิ์ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2567 และ ควินทารา มาย’เซน พร้อมพงษ์ เริ่มโอนกรรมสิทธิ์ใน                 

ไตรมาสที่ 4 ของปี 2567 โดยในปี 2567 คาดว่าจะมรีายได้รวมประมาณ 400 ล้านบาท 

 และโครงการแนวราบ 3 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 1,600 ล้านบาท ได้แก่ 

 (1)  โครงการแกรนด์ เวลาน่า พูลวิลล่า ซ่ึงเป็นโครงการ LUXURY Segment 15-20 ล้านบาท 

มูลค่าโครงการรวม 100  ล้านบาท จาํนวน 6 ยูนิต โดยจะเปิดในไตรมาสที่ 1 ของปี 2567 

 (2) โครงการเวลาน่า ไฮด์  อู่ตะเภา-บ้านฉาง ซ่ึงเป็นบ้านเดี่ ยวสไตล์ใหม่ Modern Classic  
ตอบโจทย์สําหรับคนทุกวัย Segment 5-9 ล้านบาท มูลค่าโครงการรวม 800 ล้านบาท จํานวน 128 ยูนิต  

โดยจะเปิดในไตรมาสที่ 2 ของปี 2567 

 (3) โครงการเอสทารา ไฮด์ สุวรรณภูมิ ซ่ึงมีรูปแบบโครงการเป็น Modern Chic Townhome 

สาํหรับคนรุ่นใหม่ที่มาพร้อม Vertical Garden ให้ความรู้สึกใกล้ชิดกับธรรมชาติ เป็นบ้านทาวน์โฮม 2 ช้ัน และ 

3 ชั้น Segment 3.5-5 ล้านบาท มูลค่าโครงการรวม 700 ล้านบาท จํานวน 160 ยูนิต โดยจะเปิดโครงการ

สาํหรับปี 2567 จาํนวน 50 ยูนิต ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2567 

 ทั้งน้ี บริษัทวางแผนธุรกิจสาํหรับ 5 ปี อย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยตั้งเป้าหมายเปิดโครงการใหม่ปีละ 

1-2 โครงการ เป้าหมายรายได้ โครงการในกรุงเทพมหานคร มูลค่าโครงการ 2,000 ล้านบาทต่อปี โครงการ 

ในจังหวัดระยอง มูลค่าโครงการ 1,000 ล้านบาท มีโครงการรวม 12-15 โครงการ 

 นอกจากน้ี บริษัทได้รบัการรับรองการเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปช่ันของภาคเอกชนไทย 

(CAC) เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2564 ซ่ึงขณะน้ีอยู่ระหว่างเตรียมการย่ืนขอต่ออายุใบรับรองครั้งที่ 2 โดยในรอบ

ปี 2566 บริษัทไม่มีข้อร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกบัการคอร์รัปชั่นแต่อย่างใด 

 เลขานุการที่ประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะมีข้อสอบถามหรือมีเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ 

ผลการดาํเนินงานที่ต้องการให้คณะกรรมการช้ีแจงเพิ่มเติมหรือไม่? 

 นายพศวัต ผานิชชัย ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า สถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในช่วงต้นปี 2567 

เป็นอย่างไร ยอดขาย ยอด Pre-Sale รวมถึง Backlog และบริษัทมีแผนจะเปิดโครงการใหม่ในกรงุเทพมหานคร 

และจังหวัดระยอง อย่างไร นอกจากน้ี บริษัทมีแผนจะนาํที่ดินในจังหวัดระยองมาพัฒนาอย่างไรเพื่อรองรับ EEC 
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 นายไพโรจน์ วัฒนวโรดม กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้ แจงว่า ตามที่ได้รายงานผลการดําเนินงานของ

บริษัทให้ทราบแล้ว โดยตลาดอสังหาริมทรัพย์เติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไปใน Segment ที่บริษัทดาํเนินการอยู่ 

สาํหรับในไตรมาสที่ 1 ของปี 2567 ยอดโอน ยอดรับรู้รายได้ของบริษัทยังเติบโตในทิศทางที่ดี สาํหรับ Backlog 

ตามที่ได้รายงานไปแล้วในข้างต้น สิ้นปี 2566 Backlog ประมาณ 1,000 ล้านบาท และในไตรมาสที่ 1 ของปี 

2567 แนวโน้มยังเป็นบวก ทั้งน้ี ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากรายงานประจําปี 2566 ของ

บริษัท ส่วนแผนการเปิดโครงการบริษัทมีแผนเปิดโครงการในปี 2567 จาํนวน 3 โครงการ ในกรุงเทพมหานคร  

1 โครงการ และในจังหวัดระยอง 2 โครงการ ตามที่ได้รายงานข้างต้น แผนธุรกิจในอีก 3 ปี ตั้งเป้าหมาย 

ไว้ที่ 3,000 ล้านบาท โดยแบ่งสัดส่วนเป็นแนวราบเพิ่มข้ึน คอนโดมิเนียมลดลง และขยับ Segment เป็นราคา 

10 ล้านบาท 

 นายพศวัต ผานิชชัย ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ขอทราบเรื่องโอกาสเติบโตของบริษัท เน่ืองจากเห็นว่า

บริษัทมีหน้ีค่อนข้างน้อยมาก และสามารถกู้ยืมเงินได้อกีมาก ในขณะที่คู่แข่งกาํลังมีปัญหาเรื่องของสภาพคล่อง 

 นายไพโรจน์ วัฒนวโรดม กรรมการผู้จัดการ ได้ช้ีแจงว่า ตามที่บริษัทจะเปิดโครงการ 3 โครงการ 

มูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท และบริษัทกจ็ะเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไป 

 นายศุภฤกษ์ ศศิปภาณุวัฒน์ ผู้อาํนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีการเงินและสารสนเทศ ได้ชี้ แจงเพิ่มเติม 

ว่า จากข้อมูลงบการเงินที่บริษัทได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจําปี 2566 บริษัทมีวงเงินกู้ ยืมระยะสั้น 990  

ล้านบาท และมีวงเงินกู้ยืมระยะยาว 1,909 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 2,900 ล้านบาท ซ่ึงเป็นข้อได้เปรียบของบริษัท

ในสภาวะที่ธนาคารพาณิชย์เริ่มมีมาตรการเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการ โดยวงเงินกู้ น้ี 

บริษัทมีแผนที่ใช้ในการพัฒนาโครงการตามที่ นายไพโรจน์ วัฒนวโรดม กรรมการผู้ จัดการ ได้เรียนให้ท่าน 

ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว การเบิกใช้วงเงินกู้ บริษัทจะยึดหลักความรอบคอบและความค่อยเป็นค่อยไปเพื่อประโยชน์

สงูสดุของผู้ถือหุ้น 

 นายฐิติวุฒิ สุขพรชัยกุล กรรมการบริหารได้ชี้ แจงเพิ่มเติมว่า D/E Ratio ของบริษัทค่อนข้างตํ่า 

เน่ืองจากทุนของบริษัทสูง ขณะที่สินทรัพย์ในรูปที่ดินมีค่อนข้างมากที่อําเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ซ่ึงอยู่

ระหว่างรอการพัฒนา ทาํให้ D/E ตํ่า ทั้งน้ี การข้ึนโครงการของบริษัทได้รับวงเงินกู้จากธนาคารทุกโครงการ 

นอกจากน้ี ในปี 2567 สาํหรับโครงการที่ก่อสร้างเสรจ็แล้วมีการโอนกรรมสิทธิ์แล้ว บริษัทได้ชําระคืนเงินกู้ 

ไปเกือบทั้งหมดแล้ว สาํหรับการกู้วงเงินสินเชื่อทาํโครงการ บริษัทไม่ได้ผูกติดไว้กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกัด 

(มหาชน) เพียงแห่งเดียว หากธนาคารใดให้ข้อเสนอที่ดีกว่าบริษัทกจ็ะเลือกวงเงินกู้กบัธนาคารน้ัน 

 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติมแล้ว เลขานุการที่ประชุมได้สรุปว่าที่ประชุมรับทราบ 

ผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2566 ที่ผ่านมาและรายงานประจาํปี 2566 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทัประจําปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2566 

 เลขานุการที่ประชุมได้เรียนเชิญ นายศุภฤกษ์ ศศิปภาณุวัฒน์ ผู้อาํนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีการเงิน 

และสารสนเทศ เป็นผู้ ช้ีแจงรายละเอยีดให้ที่ประชุมพจิารณา 

  นายศุภฤกษ์ ศศิปภาณุวัฒน์ ผู้อาํนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีการเงินและสารสนเทศ รายงานสรุปตัวเลข

งบการเงินรวม สิ้ นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซ่ึงได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้ตรวจสอบบัญช ี

รับอนุญาตจาก บริษัท สาํนักงาน อวีาย จาํกดั ดังน้ี 
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  1. บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 6,868 ล้านบาท เพิ่มข้ึน 458 ล้านบาท โดยเพิ่มข้ึนจากต้นทุน 

การพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์และสนิค้าคงเหลือเป็นหลัก เน่ืองจากบริษัทมีโครงการบ้านจัดสรรและอาคารชุดกาํลัง

พัฒนาระหว่างน้ีทั้งสิ้น 5 โครงการ 

  2. หน้ีสินรวมจํานวน 1,887 ล้านบาท เพิ่มข้ึน 412 ล้านบาท จากการเบิกเงินกู้ จากสถาบัน

การเงินเพื่อพัฒนาโครงการใหม่ตามที่แสดงในสนิทรัพย์บริษัท 

  3. งบกาํไรขาดทุน บริษัทมรีายได้จากการขาย การให้เช่า บริการ และรายได้อื่น รวมทั้งสิ้น 1,316 

ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 จํานวน 504 ล้านบาท โดยลดลงจากรายได้กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ลดลง 

เหตุผลของการลดลงเป็นไปตามที่ นายไพโรจน์ วัฒนวโรดม กรรมการผู้จัดการ ได้ช้ีแจงให้ทราบแล้ว กาํไรสุทธ ิ

30 ล้านบาท ลดลง 20 ล้านบาท จากรายได้ของอสังหาริมทรัพย์และการให้เช่าที่ลดลง รายละเอียดอื่นๆ  

ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาได้จากงบการเงินที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกบัหนังสอืเชิญประชุมแล้ว 

  เลขานุการที่ประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่? 

  นางสาวอรพินธ์ เรืองขจร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า (1) ตามที่

บริษัทเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หน้า 171 ว่าได้บันทึกสาํรองผลเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนจาก

ผลสรุปของการพิจารณาคดีที่ถูกบุคคลฟ้องร้องในคดีแพ่งเกี่ยวกับสญัญาจะซ้ือจะขายอสังหาริมทรัพย์ นิติบุคคล

โครงการฟ้องร้องในคดีผู้บริโภค และคดีอื่นๆ ไว้จาํนวนหน่ึงตามที่เห็นว่าเหมาะสมในงบการเงินของบริษัทแล้ว 

อยากทราบว่าที่แจ้งว่าเหมาะสมน้ันเป็นร้อยละเท่าใดของมูลค่าความเสียหายที่ถูกเรียกร้อง จํานวน 197  

ล้านบาท และบันทกึไว้ในงบการเงินอย่างไร และ (2) บริษัทคาดว่าแนวโน้มของคดีจะเป็นอย่างไร 

  นายศุภฤกษ์ ศศิปภาณุวัฒน์ ผู้ อํานวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีการเงินและสารสนเทศ ได้ช้ีแจงว่า  

(1) คดีความที่บริษัทถูกฟ้องร้อง บริษัทได้ตั้งสํารองตามมูลค่าคดีที่ผู้ เสียหายเรียกร้อง ซ่ึงตามนโยบาย 

ของบริษัทแบ่งการตั้งสาํรอง Provision ตามความคืบหน้าของคดี ตั้งไว้ประมาณร้อยละ 50 ซ่ึงมูลค่าเหล่าน้ี 

ถูกตั้งและแสดงไว้ในหน้ีของบริษัทเรียบร้อยแล้ว (2) แนวโน้มของคดี บริษัทคาดว่าบางคดีบริษัทมีส่วนจะต้อง

รับผิดชอบในผลเสียหายไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าคดีความ ซ่ึงค่าเสียหายที่เกิดข้ึนบริษัทตั้งสาํรองหน้ีไว้

ครอบคลุมแล้ว 

  นายพศวัต ผานิชชัย ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า จากการตั้งเป้าหมายการเติบโตของบริษัทในอนาคต 

บริษัทน่าจะมีกาํไรที่เติบโตตาม บริษัทมีแผนการจ่ายเงินปันผลอย่างไร 

  นายไพโรจน์ วัฒนวโรดม กรรมการผู้ จัดการ ได้ชี้ แจงว่า ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลบริษัท

พิจารณาจากผลประกอบการร้อยละ 50 ตามที่บริษัททําแผนธุรกิจในอีก 3 ปี มีแนวโน้มผลประกอบการ 

2,000-3,000 ล้านบาท ผลกาํไรมีแนวโน้มบวก ดังน้ัน การจ่ายเงินปันผลกจ็ะเป็นไปตามนโยบายที่บริษัท 

คาดไว้ 

 เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติมแล้ว เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุม

พิจารณาลงมติ 

มติ : หลงัจากท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ ท่ีประชุมมีมติอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จของบริษทัประจําปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2566 ดงักล่าว โดยท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียง

เอกฉนัทข์องจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดงันี้  
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มติท่ีลง จํานวนราย จํานวนเสียงท่ีลงมติ คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 30 3,252,533,450 100 
ไม่เห็นดว้ย - - - 
งดออกเสียง  - - - 

รวม 30 3,252,533,450 100 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรและการงดจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงาน 

ประจําปี 2566 

 เลขานุการที่ประชุมได้เรียนเชิญ นายศุภฤกษ์ ศศิปภาณุวัฒน์ ผู้อาํนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีการเงิน 

และสารสนเทศ เป็นผู้ชี้ แจงรายละเอยีดให้ที่ประชุมพิจารณา 

 นายศุภฤกษ์ ศศิปภาณวัุฒน์ ผู้อาํนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีการเงินและสารสนเทศ ได้ช้ีแจงต่อที่ประชุม

ว่า ในปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยมีกําไรสุทธิจากการดําเนินงานจํานวน 29,925,922 บาท                   

และงบการเงิน เฉพาะกิจการของบริษัทมีกําไรสุทธิจากการดําเนินงานจํานวน 19,439,917 บาท                 

คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติให้นาํเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกาํไรส่วนหน่ึง

เป็นทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 1,000,000 บาท และการงดจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงาน

ประจาํปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เน่ืองจากบริษัทมีความจาํเป็นต้องรักษากระแสเงินสดไว้เพื่อการลงทุน

โครงการใหม่ในอนาคต 

 เลขานุการที่ประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่? เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด 

มีข้อสอบถาม เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

มติ : หลงัจากท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการจัดสรรกําไรส่วนหนึ่งเป็นทุนสํารอง

ตามกฎหมายจํานวน 1,000,000 บาท และการงดจ่ายเงินปันผลสําหรบัผลการดําเนินงานประจําปี 2566 

ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ของบริษทั เนื่องจากบริษทัมีความจําเป็นตอ้งรกัษากระแสเงินสดไวเ้พื่อการลงทุนโครงการ

ใหม่ในอนาคต โดยท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจํานวนเสียงทั้ งหมดของผู ้ถือหุ้น 

ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดงันี้  

มติท่ีลง จํานวนราย จํานวนเสียงท่ีลงมติ คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 30 3,252,533,450 100 
ไม่เห็นดว้ย - - - 
งดออกเสียง  - - - 

รวม 30 3,252,533,450 100 

วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกจากตําแหน่งตามกําหนดวาระ  

 เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระน้ี จะเป็นการพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมาย

และตามข้อบังคับของบริษัทที่กําหนดให้กรรมการต้องออกจากตําแหน่งเป็นจํานวน  1 ใน 3 ทุกปี  

โดยให้กรรมการที่อยู่ในตาํแหน่งนานที่สุดเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตาํแหน่งตามกาํหนดวาระ แต่มีสิทธทิี่จะ

ได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้ามาดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษัทได้อีก ดังน้ัน จึงต้องมีกรรมการที่จะออกจาก

ตาํแหน่งจาํนวน 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการ 11 คน คือ 4 คน โดยกรรมการที่อยู่ในตาํแหน่งครบ 3 ปี ในการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2567 ได้แก่กรรมการดังต่อไปน้ี 
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 1. นายวิรัช  ไพรัชพิบูลย์ 

 2. นายพงศ์พินิต เดชะคุปต์  

 3. นายณัฐวิทย์  บุณยะวัฒน์ และ 

 4. นายไพโรจน์  วัฒนวโรดม 

 ทั้งน้ี บริษัทได้ทําการประกาศเชิญชวนให้ท่านผู้ ถือหุ้นของบริษัทเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการ

พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสาํหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2567 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกาํหนด

ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทตั้ งแต่วันที่  16 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่  

16 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ซ่ึงปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น

กรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้  ความสามารถ และ

ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงานของบริษัทแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

พิจารณาดังน้ี 

 (1) เลือกตั้งให้ นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์ ซ่ึงเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตาํแหน่งตามกาํหนดวาระ 

ในครั้งน้ี กลับเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการและกรรมการอสิระของบริษัทใหม่อกีวาระหน่ึง 

 (2) เลือกตั้งให้ นายพงศ์พินิต เดชะคุปต์ นายณัฐวิทย์ บุณยะวัฒน์ และนายไพโรจน์ วัฒนวโรดม  

ซ่ึงเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตาํแหน่งตามกาํหนดวาระในครั้งน้ี กลับเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษัท

ใหม่อกีวาระหน่ึง 

 ส่วนรายนามและประวัติ รวมทั้ งข้อมูลการเป็นกรรมการและหรือการถือหุ้นในบริษัทอื่นที่ม ี

หรืออาจมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นหรืออาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทของกรรมการแต่ละท่าน 

ที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้ งเป็นกรรมการน้ัน บริษัทได้ส่งให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือ 

เชิญประชุมแล้ว  

 ทั้งน้ี เน่ืองจากการลงมติเลือกตั้ งกรรมการของผู้ ถือหุ้นเป็นการลงมติผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ 

ซ่ึงผู้ถือหุ้นมีความเป็นอสิระอยู่แล้ว จึงขออนุญาตให้กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อไม่ต้องออกจากระบบ 

 เลขานุการที่ประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่? เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด 

มีข้อสอบถาม เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

มติ : หลังจากท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว ท่ีประชุมมีมติ  (1) เลือกตั้ งให้นายวิรัช ไพรัชพิ บูลย ์ 

ซ่ึงเป็นกรรมการท่ีตอ้งออกจากตําแหน่งตามกําหนดวาระในครั้งนี้  กลบัเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการและ

กรรมการอิสระของบ ริษัทใหม่ อีกวาระหนึ่ ง และ (2) เลื อกตั้ งให้  นายพงศ์ พิ นิ ต  เดชะคุ ปต ์                       

นายณฐัวิทย ์บุณยะวฒัน ์และนายไพโรจน ์วฒันวโรดม ซ่ึงเป็นกรรมการท่ีตอ้งออกจากตําแหน่งตามกําหนด

วาระในครั้งนี้  กลบัเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษทัใหม่อีกวาระหนึ่ง โดยท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนน

เสียงเอกฉนัทข์องจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดงันี้  

 (1) นายวิรชั ไพรชัพิบูลย ์

มติท่ีลง จํานวนราย จํานวนเสียงท่ีลงมติ คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 30 3,252,533,450 100 
ไม่เห็นดว้ย - - - 
งดออกเสียง  - - - 

รวม 30 3,252,533,450 100 
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 (2) นายพงศพิ์นิต เดชะคุปต ์

มติท่ีลง จํานวนราย จํานวนเสียงท่ีลงมติ คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 30 3,252,533,450 100 
ไม่เห็นดว้ย - - - 
งดออกเสียง  - - - 

รวม 30 3,252,533,450 100 

 (3) นายณฐัวิทย ์บุณยะวฒัน ์

มติท่ีลง จํานวนราย จํานวนเสียงท่ีลงมติ คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 30 3,252,533,450 100 
ไม่เห็นดว้ย - - - 
งดออกเสียง  - - - 

รวม 30 3,252,533,450 100 

 (4) นายไพโรจน ์วฒันวโรดม 

มติท่ีลง จํานวนราย จํานวนเสียงท่ีลงมติ คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 30 3,252,533,450 100 
ไม่เห็นดว้ย - - - 
งดออกเสียง  - - - 

รวม 30 3,252,533,450 100 

 ดังน้ัน คณะกรรมการของบริษัทจึงมีจาํนวน 11 คน ดังรายนามต่อไปน้ี 

  1.  นายวิรัช  ไพรัชพิบูลย์  
  2.  นายพงศ์พินิต เดชะคุปต์  
  3.  นางสนัุนทา เตียสวุรรณ์  
  4.  นางวรรณา  ธรรมศิรทิรัพย์  
  5.  นายเจษฎา พรหมจาต  
  6.  ดร.ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์  
  7.  นายไพบูลย์ วงศ์จงใจหาญ  
  8.  นายทนิวรรธน์ มหธราดล  
  9.  นายฐิติวุฒิ สขุพรชัยกุล  
  10. นายณัฐวิทย์ บุณยะวัฒน์  
  11. นายไพโรจน์  วัฒนวโรดม   

วาระท่ี 6 พิจารณากําหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการประจําปี 2567 

 เลขานุการที่ประชุมได้ชี้ แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน

จาํกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทกาํหนดว่า การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการจะต้อง 

ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ซ่ึงที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อปีที่ผ่านมาได้อนุมัติให้บริษัทจ่ายเงิน

ค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทภายในวงเงินไม่เกิน 9,500,000 บาท และสาํหรับเงินค่าตอบแทน 

ในปี 2567 น้ี คณะกรรมการบริษัทเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินค่าตอบแทน

ให้แก่คณะกรรมการบริษัทในวงเงินไม่เกิน 9,500,000 บาท โดยมอบอาํนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็น 
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ผู้พิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป ซ่ึงเท่ากับ 

ปี 2566 โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการในปีที่ผ่านๆ มา ปรากฏตามหนังสือ              

เชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว 

 เลขานุการที่ประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่? เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด 

มีข้อสอบถาม เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

มติ : หลงัจากท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ ท่ีประชุมมีมติอนุมติักําหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการ

ของบริษทัประจําปี 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 9,500,000 บาท โดยมอบอํานาจใหค้ณะกรรมการบริษทั

เป็นผู ้พิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป                            

โดยท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงเอกฉนัทข์องจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนนดงันี้  

มติท่ีลง จํานวนราย จํานวนเสียงท่ีลงมติ คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 30 3,252,533,450 100 
ไม่เห็นดว้ย - - - 
งดออกเสียง  - - - 

รวม 30 3,252,533,450 100 

วาระท่ี 7 พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัประจําปี 2567 และกําหนดค่าตอบแทน 

 เลขานุการที่ประชุมได้ชี้ แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระน้ีจะต้องพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมาย  

โดยผู้ สอบบัญชีของบริษัทครบกําหนดต้องออกจากตําแหน่งตามกําหนดวาระ แต่ก็สามารถที่จะได้รับการ 

แต่งตั้ งได้อีก ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ งให้ 

นางกิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 หรือ นายกติติ เตชะเกษมบัณฑติย์ ผู้สอบบัญชี

รับอนุญาตเลขที่ 9151 หรือ นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  5872 หรือ                        

นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สาํนักงาน อีวาย จํากัด 

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี 2567 และขอเสนอให้กาํหนดเงินค่าตอบแทน

ให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกนิ 1,490,000 บาท 

 เลขานุการที่ประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่? เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด 

มีข้อสอบถาม เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมต ิ

มติ : หลงัจากท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ ท่ีประชุมมีมติแต่งตั้งให ้นางกิ่งกาญจน ์อศัวรงัสฤษฎ ์ผูส้อบ

บญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 4496 หรือ นายกิตติ เตชะเกษมบณัฑิตย  ์ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 9151  

หรือ นางสาวสุมนา พนัธพ์งษส์านนท ์ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 5872 หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท ์

ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3972 ผู ้สอบบัญชีแห่งบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็นผู ้สอบบัญชี 

ของบริษทัสําหรบัรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี 2567 และกําหนดเงินค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูส้อบบญัชีภายใน

วงเงินไม่เกิน 1,490,000 บาท โดยท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงเอกฉนัทข์องจํานวนเสียงทั้งหมดของ              

ผูถ้ือหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดงันี้  
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มติท่ีลง จํานวนราย จํานวนเสียงท่ีลงมติ คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 30 3,252,533,450 100 
ไม่เห็นดว้ย - - - 
งดออกเสียง  - - - 

รวม 30 3,252,533,450 100 

  เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้หมดวาระและเรื่ องที่จะเสนอให้ 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะมีคาํถามที่จะสอบถามหรือไม่? 

  นางสาวอรพินธ ์เรืองขจร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้เสนอว่า สมาคมส่งเสริม

ผู้ลงทุนไทยมีนโยบายนําเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดประชุมสามัญ 

หรือประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นแบบ On-Site Meeting และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการ

พบปะ สื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท อย่างสะดวก ซ่ึงสอดคล้องกับ

หนังสือเวียนของสาํนักงานกาํกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง                

ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลว.10 มกราคม 2567 จึงขอนําเสนอให้บริษัทพิจารณา

ข้อเสนอการจัดประชุมแบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  
  นายไพโรจน์ วัฒนวโรดม กรรมการผู้จัดการ ได้ช้ีแจงว่า บริษัทขอรับข้อเสนอการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

แบบ Hybrid ไปพิจารณา ทั้งน้ี บริษัทขอพิจารณาตามสถานการณ์โรคโควิด 19 แล้วจะแจ้งให้ทราบต่อไป 
  หลังจากน้ัน เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามแล้ว เลขานุการที่ประชุมจึงเรียนเชิญประธานที่ประชุม

กล่าวปิดการประชุม 

  ประธานในนามของคณะกรรมการบริษัทได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและสนับสนุน

กจิการของบริษัทมาด้วยดีโดยตลอด และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 15.25 น.  

 
 
 
 ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม 
 (นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์) 
 
 
 
 ลงชื่อ  ผู้บันทกึการประชุม 
  (นางสาวชลธชิา พรรณสมัย) 
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